



เลือกกันให้สุดๆ ไปเลย

ป กติการเลือกตั้งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ ทำให้มีเงินสะพัดทั่วประเทศ แต่การเลือกตั้งครั้งนี้กลับผิดปกตินอกจากเงินสะพัดไม่มากแล้ว ความขัดแย้งยังเพิ่มขึ้นใน 3 พรรคการเมืองใหญ่ *พลังประชารัฐ เพื่อไทย ประชาธิปัตย์* แยกแยกเป็น 3 ก๊ก ประกาศไม่ร่วมรัฐบาลด้วยกันหลังเลือกตั้ง จะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งยากขึ้น เช่น ทำให้การจัดตั้งรัฐบาลล่าช้า ใ้รัฐบาลที่ไม่มั่นคง ทำให้ไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจได้ ส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมที่อ่อนแออยู่แล้วให้อ่อนแอลงไปอีก

ก่อนหน้านี้บรรรยากาศการเมืองยังดีกว่าปัจจุบันแม้จะมีการเปิดตัว *พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์* เป็นแกนคิดเดตนายกฯ

วันวาน *คุณธนวรรธน์ พลวิชัย* ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึง *ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่า อยู่ที่ 82.0* ตีขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ต่อจากเดือนมกราคมเนื่องจาก 1.สถานการณ์นักท่องเที่ยวเงินในไทยเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้มีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจภาคบริการ 2.บรรยากาศการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งมีความคลี่คลาย ทำให้มีเงินสะพัดในแต่ละพื้นที่ที่คาดว่าจะเมื่อรวมเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม เม็ดเงินจากการหาเสียงจะสะพัดทั่วประเทศประมาณ 30,000-50,000 ล้านบาท

ผมคิดว่า *อาจารย์ธนวรรธน์* คงไม่ค่อยแน่ใจว่าเงินจะสะพัดจริงหรือไม่ จึงตั้งตัวเลขขั้นต่ำกับขั้นสูงแตกต่างกันถึง 20,000 ล้านบาท เป็นตัวเลขแตกต่างที่สูงมาก แต่อย่างน้อยก็มีการใช้เงินหาเสียงไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาท (ไม่รวมเงินซื้อเสียงในหลายพื้นที่ที่ยังมีอยู่)

ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจปีนี้ *อาจารย์ธนวรรธน์* คาดว่า *มีโอกาสเติบโต 3.8%* อยู่ในกรอบ 3.7-4.2% ที่สภาพัฒนาฯวางไว้ สอดคล้องกัน

ทุกสำนัก แต่กรณี *เบริกชิต* ที่ยังไม่เห็นความชัดเจน หากสุดท้ายสรุปว่าอังกฤษต้องออกจากยุโรปโดยไม่มีข้อตกลง จะส่งผลกระทบต่อการค้าส่งออกของไทย อาจทำให้การส่งออกเติบโตเพียง 3-4% จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโต 4-5% ขณะเดียวกัน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลคงไม่สามารถทำได้เต็มที่เนื่องจากการอยู่ในช่วงการเลือกตั้ง 24 มีนาคม จึงขาดแรงขับเคลื่อนงบประมาณใหม่ๆ ในช่วงครึ่งปีแรกนี้

ในความเห็นผม *ครึ่งปีแรกนับจากวันนี้ไปจนถึงเดือนมิถุนายน ลืมเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไปได้เลย* เพราะ *คืนวันที่ 24 มีนาคม ทุกคนก็รู้ผลการเลือกตั้งเบื้องต้นแล้ว* พรรคไหนได้ ส.ส.เขตเท่าไร คณะเนนเสียงรวมเท่าไร จำนวนเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อได้พรรคละเท่าไร *ผลเลือกตั้งจะบอกอนาคตเศรษฐกิจไทยว่า จะสดใสหรือไม่*

ไปดูผลโพลล่าสุดกันเสียหน่อยนะครับ *กรุงเทพโพลส์* ประชาชนส่วนใหญ่ยังเลือก *พรรคเพื่อไทย อันดับ 1* ถึง 21.7% *อันดับ 2* พรรคพลังประชารัฐ 19.0% *อันดับ 3* พรรคประชาธิปัตย์ 15.5% แต่ *รังสิตโพล* ของ *ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์* กลับตรงกันข้าม ระบุว่าผู้มีมาใช้สิทธิออกเสียง 75% คิดเป็น 38.6 ล้านเสียง *อันดับ 1* พรรคพลังประชารัฐ ได้ 8.310 ล้านเสียง 21.5% *อันดับ 2* พรรคประชาธิปัตย์ 7.045 ล้านเสียง 18.3% *อันดับ 3* พรรคเพื่อไทย 6.532 ล้านเสียง 16.9% สามพรรคแรกอาจจะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อไม่น้อยหรือไม่ได้เลย แต่พรรครองลงไป เช่น *ภูมิใจไทย อนาคตใหม่* รวมถึง *ประชาชาติไทย* และพรรคเล็กพรรคน้อย จะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อไปแทน

ไม่ว่าโพลไหนเสียงส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ที่ *พลังประชารัฐ เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ 3* พรรคใหญ่ที่ประกาศไม่ร่วมรัฐบาลด้วยกัน แม้ ส.ว.250 คน จะช่วยโหวตให้ *พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา* เป็น *นายกรัฐมนตรี* แต่ *การจัดตั้งรัฐบาลผสมเสียงข้างมากก็ไม่ใช่ว่าเรื่องง่าย* เพราะสองพรรคใหญ่ไม่ร่วมด้วย *เหลือพรรคเล็กพรรคน้อยเข้าร่วมรัฐบาล* อาจส่งผลให้เกิด *การซื้อขายเสียงในสภา* เหมือนสมัย *สภาหินอ่อน* ที่มีการซื้อขายเสียงในท้องถิ่นก่อนโหวต

การเลือกตั้งครั้งนี้จึงสำคัญอย่างยิ่ง *จะเลือกใครก็เลือกกันสุดๆ ไปเลย* ให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย *ดีกว่าได้รัฐบาลที่อ่อนแอ* ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมมากกว่า.

“สม เปลี่ยนทิศ”